

Danh sách 7 bệnh viện khám sản phụ khoa tốt nhất tại Hà Nội năm 2023

Nếu nhận thấy các dấu hiệu chứng bệnh Sản, Phụ khoa người phụ nữ cần phải thăm khám, cách điều trị càng nhanh chóng càng tốt ở các phòng khám, địa chỉ [khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#) uy tín. Tại Hà Nội, đã có vô số địa chỉ khám Sản phụ khoa khoảng phòng khám công đến địa chỉ khám tư. Tuy nhiên, cũng đang có không ít bệnh viện khám chui, không nên cấp phép. Rất đồng tình trạng không nghiên cứu kỹ càng, chị em thăm khám tại những bệnh viện không chất lượng, cần phải làm số nhiều dịch vụ, tốn kém mà vẫn không điều trị hoàn toàn được bệnh.

Để chị em sẽ lựa chọn được [địa chỉ khám phụ khoa ở Hà Nội](#) tốt, đảm bảo, bác sĩ chuyên khoa đã từng tổng hợp danh sách dưới đây. Trong danh sách này đang có cả bệnh viện khám công và bệnh viện khám tư, điểm mạnh, ngắn ngừa của từng địa chỉ cùng với đã có khám với chuyên gia Sản phụ khoa nào giỏi.

7 địa chỉ khám, phòng khám sản phụ khoa tốt, chất lượng ở Hà Nội

Các phòng khám, địa chỉ khám sản phụ khoa tốt, đảm bảo ở Hà Nội giúp các phụ nữ đã có đủ thông tin để chọn lựa bệnh viện khám phụ khoa phù hợp kết luận mình. Bây giờ, cùng sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống phòng thăm khám y tế, việc thăm khám của người dân đã trở nên dễ dàng hơn.

Như sau là danh sách bệnh viện khám phụ khoa tư nhân cùng địa chỉ khám phụ khoa công lập đảm bảo tại Hà Nội em không cần bỏ qua:

Bệnh viện khám Phụ sản trung ương

Bệnh viện khám phụ sản trung ương (Hay được gọi điện là viện Sản C) là địa chỉ khám tuyến trung ương đầu tiên ngành về sản phụ khoa, [khám phụ khoa ở Hà Nội](#). Bệnh viện khám tập trung y chuyên gia chuyên khoa ban đầu ngành, được đào tạo bài bản, giàu trình độ cùng với chuyên môn cao trong ngành sản phụ cùng chăm sóc thể trạng sinh sản cần đảm bảo khám bệnh được phần nhiều người tín nhiệm, phòng khám có đội ngũ dụng cụ thiết bị phục vụ khám trị bệnh tối tân, chuyên sâu.

Hàng ngày bệnh viện khám tiếp nhận hàng nghìn người mắc bệnh tới thăm khám, đăng ký sinh cùng với cách điều trị các chứng bệnh sản phụ khoa. Người bị nhiễm bệnh có thể đăng ký khám tại Khoa khám bệnh số 43 Tràng Thi hoặc Khoa khám bệnh theo đòi hỏi ở số 56 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phòng khám Phụ sản Hà Nội

Bệnh viện khám phụ sản Hà Nội là địa chỉ [khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#), chuyên khoa hạng I của thành phố trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa cùng với Kế hoạch hóa gia đình. Phòng khám đang có hơn 40 năm dẫn đầu cùng tiến triển, tập trung những bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện vật chất đạt chuẩn quốc tế. Bệnh viện khám đã có khoa khám đều (Tầng 1 nhà C, thực hiện việc vòng thứ 2 đến thứ 6) cùng phòng khám khám sản phụ tự nguyện thực hiện vấn đề mọi các ngày trong tuần.

Địa chỉ khám lớn, tiếp đón số lượng người bị bệnh không nhỏ mỗi ngày cần còn xảy ra mức độ đợi đợi, xếp hàng để được khám.

Phòng khám Đại Học Y Hà Nội

Bệnh viện khám Đại Học Y Hà Nội là 1 trong 38 địa chỉ khám tuyến trung ương của cả nước, quy tụ hệ thống y chuyên gia chuyên khoa giỏi, dụng cụ thiết bị tiên tiến, chia sẻ toàn diện các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa, địa chỉ khám từng trở nên địa chỉ y tế chất lượng đối với bạn nam dân vừa qua địa bàn thủ đô và các tỉnh cận kề. Phòng khám đã có 3 khoa khám bệnh (Khoa khám bệnh, Trung tâm số một Tôn Thất Tùng, Khoa khám bệnh theo yêu cầu) tiến hành khám chuyên khoa Phụ sản mức chi phí vòng 120.000 - 450.000đ tùy từng khoa khám.

Từng ngày, [phòng khám phụ khoa tại Hà Nội](#) tiếp đón hàng nghìn người lây nhiễm bệnh tới thăm khám và trị, phải thường đông người mắc bệnh đến những buổi sáng, tuyệt nhiên là những ngày đầu tiên tuần cùng với cuối tuần, bạn có thể gọi điện tới tổng đài để được nhân viên giải đáp giải đáp đặt khám. Người bị bệnh sẽ sử dụng số tại sảnh, xếp hàng nhằm được tiếp đón theo số thứ tự hiển thị nêu trên màn hình, đến phòng khám, tới quầy thanh toán và tiến hành các dịch vụ bác sĩ hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên có hiệu quả dưới đây 2h.

Địa chỉ khám Đa khoa Hà Nội

Bệnh viện khám Đa khoa Hà Nội tiến triển theo mô hình bệnh viện khám 5*, có quy mô lớn với 10 tầng. Cùng đội ngũ dụng cụ thiết bị tân tiến, không gian khang trang, sạch sẽ, phòng nội trú tổng quát tiện nghi cùng dịch vụ thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm bảo lãnh chuyên nghiệp, phòng khám Đa khoa Hà Nội là 1 trong các bệnh viện khám khám chữa bệnh tốt, uy tín được nam giới dân Hà Nội và những tỉnh xung quanh tin nhiệm chọn.

Những chuyên gia chuyên khoa đã có lịch tiến hành việc ở phòng khám Đa khoa Hà Nội khoảng thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, song bác sĩ có thể có lịch đột biến như lịch mổ, hội chẩn, công tác... Để đặt lịch hẹn khám cùng với chuyên gia chuyên khoa theo yêu cầu cùng được tiếp đón ưu tiên, hạn chế thời điểm đợi chờ, người liệu có bệnh cần phải đăng ký dịch vụ hoặc bác sĩ chuyên khoa trước ít nhất hàng ngày.

Địa chỉ khám, địa chỉ khám sản phụ khoa tốt, đảm bảo tại Hà Nội ở bài viết bên trên hy vọng từng cung cấp toàn diện tin tức giúp cho bạn đã có phòng khám quyết định phòng khám sản phụ khoa hợp lý kết luận chính mình.

Bệnh viện khám Việt Pháp

Đúng như tên gọi, địa chỉ khám Việt Pháp là phòng khám trị tư nhân hình thành dưới quá trình hợp tác của Việt nam và những bác sĩ chuyên khoa tới cơ cộng hòa Pháp cùng phương châm sinh hoạt là sự kết hợp giữa tay nghề chữa cao cùng với khoa học kỹ thuật tiên tiến, tiên tiến.

Tới với địa chỉ khám Việt Pháp, yếu tố dẫn tới ấn tượng trước hết cùng người liệu có bệnh chính là các trang thiết bị y tế hiện đại, tối tân, đề phòng ốc rộng rãi thoáng mát mang đến sự tin tưởng phỏng đoán bệnh nhân và bạn nam nhà nếu như khám trị tại đây. Tuyệt đối, địa chỉ đây hội tụ chủ yếu các bác sĩ chuyên khoa chị em phụ nữ thấu hiểu tinh thần người bị bệnh phải chị em phụ nữ sẽ dễ dàng “giày bày tâm sự” nếu đến đây khám chữa trị những bệnh phụ khoa.

Kỹ năng đi khám: địa chỉ khám Việt Pháp khám trị từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần khoảng 8h 17h cần khá rắc rối cho biết những chị em nào đã có công vấn đề bận rộn. Phòng khám đang có dịch vụ khám theo yêu cầu đến thứ 7 và chủ nhật tuy nhiên giá cao hơn ngày thường xuyên.

Địa chỉ khám phụ khoa Thái Hà

Bệnh viện khám phụ khoa Thái Hà được tọa lạc tại số 11 Thái Hà Trung Liệt Đống Đa Hà Nội là tuyến đường huyết mạch giúp người dân thủ đô cùng các tỉnh thành xung quanh tiện lợi lúc di chuyển. Địa chỉ khám Thái Hà chuyên cách điều trị các bệnh về nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh nhiễm trùng đường toát niệu, bệnh vô sinh, hiếm muộn,...

Sau quy trình thăm khám, tùy theo chủng bệnh, nguyên nhân dẫn đến bệnh, tình trạng bệnh cùng với thể trạng người bệnh mà bác sĩ sẽ lên quy trình chữa trị riêng.

Kinh nghiệm lúc đến khám: lúc dự định khám phụ khoa tại đây thì bạn chỉ cần đăng ký đi đến hệ thống chat giải đáp trên website hay gọi tới tổng đài hỗ trợ để lấy mã số khám. Khi đó, tới địa chỉ khám thì chỉ nên đọc mã số khám cho biết các bạn lễ tân là có thể được dẫn vào đề phòng bắt gặp bác sĩ tư vấn khám tức thì, không phải mất giai đoạn đợi chờ, rất là thuận tiện cho biết các chị em phụ nữ bận rộn.

Địa chỉ khám Y Học Cổ lây truyền Trung Ương

Địa chỉ khám Y học cổ truyền Trung ương đã có hệ thống bác sĩ giỏi, có chuyên môn chuyên môn công nghệ cao, giàu kinh nghiệm trong công tác khám chữa trị cùng với tổng quát những chuyên khoa, trong đó đang có khám cách chữa bệnh phụ khoa.

Hệ thống địa chỉ vật chất, dụng cụ thiết bị y tế hôm càng được địa chỉ khám Y học cổ truyền nhiêm Trung ương mới đầu tư đổi mới cùng phần lớn trang bị y khoa tối tân như: MRI, CT scanner, X quang kỹ thuật số, Siêu âm Doppler... để mục đích nâng cao uy tín khám cách điều trị bệnh cho biết người dân.

Giá khám phụ khoa giống như khám những bệnh khác ở bệnh viện khám thường xuyên được công khai cụ thể cùng với mức phí phù hợp theo quy định của Bộ y tế.

Phí khám tại Khoa khám chữa bệnh tự nguyện dù có cao hơn các khoa còn lại tuy nhiên người bệnh được lựa chọn bác sĩ khám cùng với giảm được thời điểm đợi chờ.

Bên trên đây là tổng hợp những địa chỉ bệnh viện khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội được tổng hợp, hy vọng cùng với dưới đây những chị em sẽ dụng cụ thiết bị chẩn đoán bản thân một vài điều căn bản về bệnh phụ khoa cùng với định vị được bệnh viện khám phụ khoa tốt, phù hợp cùng với nhu cầu của bản thân. Cùng một điều quan tâm là hãy đi thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần nhằm có thể kịp thời nhìn ra các căn bệnh kịp thời điểm cùng đã có quy trình cách chữa hợp lí.

- [Top 20 địa chỉ phòng khám phụ khoa uy tín tốt ở Hà Nội](#)
- <https://ioc.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/YKien/phongkhamphukhoaodauuytintothanoi.htm>
- [Phá thai ở đâu? 9 Địa chỉ phòng khám phá thai an toàn nhất Hà Nội](#)
- [Top 10 địa chỉ phá thai an toàn ở đâu tốt nhất không đau Hà Nội](#)
- <https://www.dulazuzana.cz/web/womenhealth/female/-/blogs/dia-chi-pha-thai-o-dau-an-toan-nhat-khong-dau-tai-ha-noi>
- <https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/hoi-dap/2692/phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tot-nhat-uy-tin-ha-noi>
- <https://onhealth.vn>

Khám phụ khoa là gì? Khi nào phải đến khám phụ khoa

Khám phụ khoa là việc vô cùng cần thiết, không chỉ với chị em từng lập gia đình mà cả người phụ nữ đang trong tuổi sinh con. Các hạng mục thăm khám tương đối đơn giản, tuy nhiên ở phòng khám kín cần chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến chị em phụ nữ gặp vô số biến chứng.

Theo chia sẻ của chuyên gia chuyên khoa Sản phụ khoa Trần Thúy Vân, bác sĩ đã có hơn 35 năm kỹ năng chẩn đoán biết: khám phụ khoa là vấn đề bác sĩ tư vấn khám cùng xét nghiệm bộ phận kín phụ nữ cả phía bên trong và phía ngoài, để nhận ra những triệu chứng lạ, qua đó đưa ra cách phòng ngừa ưu việt.

Các chuyên gia khuyến khích bé gái từ 16 độ tuổi trở lên phải tới khám phụ khoa theo định kỳ 6-12 tháng/1 lần mặc dù từng sinh hoạt tình dục hoặc chưa. Hơn nữa, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa trong các trường hợp sau: Trước khi lấy vợ, Trước lúc dự tính mang thai, vùng kín đã có hiện tượng khác

Các hiện tượng này cảnh báo cơ quan có con đang bắt gặp rắc rối, thậm chí là dấu hiệu một số bệnh phụ khoa nguy hiểm. Nếu như không nhìn ra sớm cùng với cách chữa kịp thời, sức khỏe cùng với thiên chức làm mẹ của phụ nữ sẽ bị nguy hiểm. Một vài trường hợp hệ lụy trầm trọng có thể gây ra ung thư cổ dạ con, ung thư buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu chuẩn mạng.

Đặc điểm lựa bệnh viện khám Sản phụ khoa tốt

Nhằm thăm khám căn bệnh Sản phụ khoa, chị em phụ nữ nên tới các phòng khám, bệnh viện khám chuyên sâu về Sản phụ khoa hay đang có chuyên khoa Sản khoa, Phụ khoa. Một địa chỉ khám Sản phụ khoa tốt phải đáp ứng những tiêu chí sau:

Được cấp phép sinh hoạt đúng nguyên tắc

Đã có bác sĩ tư vấn chuyên môn Sản phụ khoa giỏi, phần lớn năm kinh nghiệm thực tế thăm khám các chứng bệnh Sản khoa, Phụ khoa. Phải ưu tiên những bác sĩ đã từng công tác ở những bệnh viện khám rất lớn.

Không gian khám chữa bệnh sạch sẽ, an toàn vệ sinh, tiệt trùng. Không gian khám an toàn sự riêng tư kết luận người mang bệnh.

Giá khám công khai, minh bạch

Đội ngũ dụng cụ thiết bị tối tân, phục vụ thăm khám, nhận diện.

- [Tư vấn phụ khoa online](#)
- [Chi phí cho 1 lần khám phụ khoa](#)